



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๑ ต่อ ๑๖๕

ที่ มค ๐๐๓๓.๐๑๒/ว ๕๐๐

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุฉินารายณ์

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๔ ราย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวข้อกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อย่อยข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๖๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยให้จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน
๒. แบบการเสนอข้อเสนอนวัตกรรมพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล หากส่งผลงานไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องขอรับการประเมินบุคคล (คัดเลือก) ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายหัสชา เนือยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม



## (สำเนา)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

.....  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนด  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครอง  
ตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคล  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดมหาสารคาม ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการ  
ประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๔ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑.	นางสาวพรพิมล อุดม	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกันทรวิชัย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
๒.	นางสาวพนิดา สีดาช่วย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลเชียงยืน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์
๓.	นางสาวแสงทอง ชมภูน้อย	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานรังสีวิทยา
๔.	นายนิภัทรศรุต จันทะภา	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ กลุ่มงานทันตกรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)            เสนีย์ มะโน  
(ว่าที่นายกองเอก เสนีย์ มะโน)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุธิดา คณะมะ)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
สสจ.มหาสารคาม  
๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นางสาวพราวพิมล อุดม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกันทรวิชัย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ	๒๔๓๙๐๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกันทรวิชัย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๔๓๙๐๕	เลื่อนระดับ  ๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การรักษากายภาพบำบัดด้วยคลื่นกระแทกในผู้ป่วยโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การประยุกต์ใช้คลื่นกระแทก (Shock wave therapy) ร่วมกับเลเซอร์ (Laser therapy) ในผู้ที่เป็นโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทางกายภาพบำบัด				
๒	นางสาวพนิดา สีดาช่วย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลเขียงยืน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	๕๘๒๖๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลเขียงยืน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๘๒๖๘	เลื่อนระดับ  ๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.สถานการณ์การให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โรงพยาบาลเขียงยืน				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนารูปแบบการติดตามอาการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home Word) โดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โรงพยาบาลเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม				
๓	นางสาวแสงทอง ชมภู่น้อย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ	๒๓๑๐๔๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๓๑๐๔๖	เลื่อนระดับ  ๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.อุปกรณ์ช่วยเอกซเรย์เข่าทำยืน (Standing knee x-ray device)				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	อุปกรณ์ยึดจับแผ่นรองรับรังสีสำหรับเอกซเรย์เข่าทำยืนข้าง				
๔	นายนิภัทรศรุต จันทะภา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกุดรัง กลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ ชำนาญการ (ด้านทันตกรรม)	๑๗๙๙๙๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลกุดรัง กลุ่มงานทันตกรรม ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)	๑๗๙๙๙๓	เลื่อนระดับ  ๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างขวาซี่ที่หนึ่งที่มี ๕ คลองรากฟันในผู้ป่วย ๑ ราย				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกุดรัง พ.ศ. ๒๕๖๗ การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกุดรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				